



Idea & Ido

บ้านสอนวินัย มหาวิทยาลัยสอนอาชีพ
(Home and University for Life)

ภก.ประชาสวรรณ แสนภักดี M.P.H.

www.prachasan.com

จากการที่สังคมไทยได้เปลี่ยนแปลงวิถีทางต่าง ๆ ไปมากมาย การใช้ชีวิตเปลี่ยนแปลงจนไม่สามารถกลับมาสู่ความเป็นเดิม ๆ ได้อีกแล้ว ดังนั้น วันนี้ เราจึงต้องกลับมาทบทวน ว่า การที่จะสร้างคนรุ่นใหม่ ให้เป็นคนคุณภาพจะต้องเตรียมอะไรให้กับเขาบ้าง ฉบับนี้ผู้เขียนได้ประมวลแนวคิดออกมาเป็นคำสั้น ๆ ว่า บ้านสอนวินัย มหาวิทยาลัยสอนอาชีพ น่าจะใช้ได้อย่างดี เรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรร

บ้านสอนวินัย (Discipline) วินัยเป็นพื้นฐานของการใช้ชีวิตในวันข้างหน้า ดังนั้น บ้านจึงจำเป็นต้องอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจและให้ความสำคัญเรื่องของการปลูกสร้างวินัยให้กับเด็ก ๆ ตั้งแต่ยังเล็กอยู่ วินัยที่ว่านี้ประกอบด้วย วินัย ในเรื่องเวลา ซึ่งจะสะท้อนชีวิตที่มีคุณภาพ จากการใช้เวลาให้มีคุณภาพ วินัยทางด้านการเงิน เรื่องของการหาเงิน การใช้เงิน การออมเงิน เป็นสิ่งจำเป็นของคนยุคหน้า เพื่อความอยู่รอด อีกส่วนคือ วินัย ในเรื่องหน้าที่ บ้านจะมีส่วนในการปลูกให้เขารู้ว่าใครควรจะมีหน้าที่อะไรในสังคม แสดงบทบาทอย่างไร เวลาใด นี่เป็นเรื่องวินัยที่สำคัญมาก ๆ ที่จะต้องใส่ใจ วินัยต่างๆ เหล่านี้ต้องเริ่มต้นที่บ้าน จะไปอาศัยยกให้กับโรงเรียนเป็นผู้ปลูกคงจะเป็นการยากเพราะแต่ละบุคคลมีความจำเพาะ มีความแตกต่าง วินัยที่เป็นหัวใจสำคัญมากที่สุดก็จะเป็นวินัยแห่งการเรียนรู้ เราจะต้องปลูกวินัยข้อนี้ให้ติดไปกับเด็ก ๆ เพื่อเขาจะได้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เข้าไปอยู่ในสังคมอุดมปัญญาได้อย่างไม่ลำบาก เขาจะต้องฝึกการเรียนรู้จนเป็นนิสัย เปลี่ยนวินัยเป็นนิสัย แล้วก็สู่การเป็นนิสัยปกติของเขา หากได้เตรียมวินัยได้ครบรอบด้าน โดยผู้ใหญ่จะต้องทำเป็นตัวอย่าง ผู้ใหญ่ต้องมีวินัยก่อน ที่จะบอกเด็กให้มีวินัยนั่นเอง ทำตัวเป็นแบบอย่าง (Roles Model) ให้กับเด็ก ๆ ให้ได้

มหาวิทยาลัยสอนอาชีพ (Development) ในส่วนของสถาบันการศึกษาจะเป็นแหล่งในการพัฒนาและสร้างคนเพื่อรองรับการทำงาน ฝึกอาชีพ ซึ่งการที่คนหนึ่งคนจะเป็นคนคุณภาพได้นั้นก็ต้องมีวินัยมาจากบ้าน เช่น วินัยในการรู้จักหน้าที่ หน้าที่เรียนหนังสือก็ทุ่มเทเรียนหนังสือให้ประสบความสำเร็จ ทำงานให้ได้ ตามที่ตั้งเป้าไว้ ศึกษาหาความรู้ให้รอบด้าน การเข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษานั้น เขาจะได้เรียนรู้การพัฒนา ความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่มีต่อการทำงาน ว่าคนเราเกิดมาจะต้องทำงาน จะต้องเรียนรู้การทำงาน เรียนรู้การแบ่งหน้าที่ การแสดงบทบาท ซึ่งวินัยพื้นฐานจากที่บ้านจะเป็นตัวสะท้อนได้เป็นอย่างดี มีหลายคนแสดงออกในที่ทำงานเหมือนที่บ้าน ชอบใช้อำนาจ เอาใจตนเอง

และเมื่อคนรุ่นใหม่เติบโตขึ้น เรียนรู้มากขึ้น มองเห็นโอกาสจากการศึกษามากขึ้น พัฒนาวิสัยทัศน์ส่วนตัวขึ้นมา (Personal Vision) แล้วเสริมด้วยการเป็นบุคคลที่มีวินัย วิสัยทัศน์แห่งชีวิตที่เขามีก็น่าจะถูกทำให้เป็นจริงด้วยวินัยแห่งตน (Personal Discipline)

ที่นำเสนอมาก็คงปรารถนาจะเตือนสติ ผู้ปกครอง และพ่อแม่ทั้งหลายว่าวันนี้เราจะต้องเริ่มต้นจากที่บ้านในการสร้างคนคุณภาพของประเทศ เริ่มต้นจากการที่ปลูกสร้างวินัยให้กับเด็กรุ่นใหม่ เพื่อเป็นพื้นฐานให้กับเขาในการเข้าไปเรียนรู้อาชีพจากสถาบันการศึกษาในระดับต่างๆ จะต้องเป็นความร่วมมือร่วมใจกันอย่างถ้วนทั่วในทุกภาคส่วนของสังคมนั่นเอง จะต้องไม่เป็นภาระของใครคนใดคนหนึ่ง ต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ www.prachasan.com หรือ e-mail : dmindmap@yahoo.com